



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการในการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งได้นำนโยบายในการพัฒนาของคณะผู้บริหารที่มีเจตนาแน่วแน่ที่จะพัฒนา มาตรฐานในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นเครื่องมือในการ กำหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี องค์การบริหาร โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๓

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อ แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ฯ สามารถ กำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความ อาศัย ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เน้นการหรือไม่ได้ เน้นการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ฯ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน ๆ ไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนภายใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ละตะแบกการวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงาน ต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ จะต้อง ตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น

ปัญหาและ อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้ มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล ะแบกเกิด ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบละแบกโดยการติดตามและ ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่ง ค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการ บรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะ เหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ อบต.วะตะแบก ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของ อบต.วะตะแบก

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.วะตะแบก ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง ของ อบต.วะตะแบกจะต้อง ผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เกิด ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนภายในเขต อบต. วะตะแบกหรือสังคมส่วนรวม มากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.วະตะแบก ต้อง ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับ อบต.วະตะแบก
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายก อบต.วະตะแบก เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. กำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.วະตะแบก ได้ กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของอบต.วະตะแบก ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ ติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้ รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ สังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrixการพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ อบต.วະตะแบก

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของ อบต.วະตะแบกการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.วະตะแบกต่อนายก อบต.วະตะแบกเสนอต่อสภาอบต.วະตะแบกและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นของอบต.วະตะแบก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.วະตะแบก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกอบต.วະตะแบก

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.วະตะแบก มีอำนาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. วัตถุประสงค์แบบ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และ หรือ โดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของอบต. วัตถุประสงค์แบบ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ ต่าง ๆ ที่ได้ กำหนด ขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. วัตถุประสงค์แบบ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต. วัตถุประสงค์แบบอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ อบต. วัตถุประสงค์แบบ เพื่อให้ นายก อบต. วัตถุประสงค์แบบเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา อบต. วัตถุประสงค์แบบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายก อบต. วัตถุประสงค์แบบเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของอบต. วัตถุประสงค์แบบ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในอบต.วตะแบก มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้ รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่ จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอบต.วตะแบก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม ของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.วตะแบก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) การออกแบบการติดตามและ

ประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๓) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่ จ

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของอบต.วตะแบก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.วตะแบก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของ

๓.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จะทำการทดสอบ และการวัดอย่างไร) โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัด งานวันเด็ก (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.วตะแบก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของอบต.วตะแบก มีการ บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในอบต.วตะแบก

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนภายในเขตอบต.วตะแบก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.วตะแบก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ

จำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้ออกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของอบต.วตะแบก

๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่ เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ คณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ อบต.วตะแบก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในอบต.วตะแบก แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายของ อบต.วตะแบก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนภายในเขต อบต.วตะแบก

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก กำหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ เป้าประสงค์

เป้าประสงค์การพัฒนา

๑. เพื่อให้ตำบลละตะแบก เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง
๓. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมาและการขนส่งที่ได้มาตรฐานและถาวร
๔. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
๗. หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
๘. มีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙. พัฒนาและส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมในตำบลให้น่าอยู่ น่ามอง
๑๐. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

๒.๔ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพัฒนา

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน,สะพาน, ท่อระบายน้ำ
๒. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง สระ ฯลฯ
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาล

๔. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ / ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
๒. จำนวนก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ ลำห้วย หนอง คลอง บึง สระ ฯลฯ
๓. จำนวนก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาลและโทรศัพท์
๔. จำนวนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ / ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนตำบลระตะแบกทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยในตำบล เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากอากาศอากาศแล้ง เป็นต้น การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการแก้ปัญหาความยากจน ผลิตภัณฑ์กรรมมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมระชาชนรู้จักแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน ประชาชนได้รับการแก้ไข้ปัญหาความยากจนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมให้พึ่งตนเองได้

แผนงานการพัฒนา

๑. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการศึกษา
๒. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
๓. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน สังคมและการรักษาความสงบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๔. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๕. การจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ใน

เขต อบต. วะตะแบก

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา
๒. จำนวนประชาชนที่ได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
๓. จำนวนประชาชนได้รับสวัสดิการและมีความเข้มแข็งในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
๔. จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา
๕. จำนวนผู้ติดยาเสพติดและประชากรผู้ยากจนลดลง
๖. จำนวนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติได้รับการช่วยเหลือ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว โดยเป็นการลดรายจ่ายภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และได้รับความเสียหาย อย่างร้ายแรง จากเหตุสาธารณภัยดังกล่าว ดังนั้นควรหาแนวทางป้องกันและกำหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานการพัฒนา

๑. การส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพ และแก้ปัญหาแรงงาน
๒. การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึ้นภายในชุมชน/รายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น
๒. จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓. จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการพัฒนา

๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ท้องถิ่นการสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนา การส่งเสริมงานรัฐพิธี

ตัวชี้วัด/กลยุทธ์

๑. จำนวนการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. จำนวนประชาชนและหมู่บ้านที่ร่วมจัดงานประเพณี

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย

เป้าประสงค์

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ป่าต้นน้ำและทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน การมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ การใช้พลังงานทดแทน การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน การจัดการปริมาณขยะให้ลดลง

แผนงานการพัฒนา

๑. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน/การฟื้นฟูและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา การปลูกป่า
๒. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
๓. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด/กลยุทธ์

๑. จำนวนประชากรที่ร่วมกันปลูกป่า
๒. ความสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรและระบบนิเวศน์
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีถังขยะใช้ในครัวเรือน/การจัดการระบบขยะมูลฝอย
๔. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการมีพลังงานงานทดแทนในเขตตำบล
(ขมทุ่งกั้งหันลม)ความสวยงามและความปลอดภัยในการจัดวางระบบผังเมืองและระบบสาธารณูปโภค

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นตอนในการบริหารองค์กร ภาครัฐ ประชาชนและหน่วยธุรกิจอื่นในชุมชนเพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาคุณภาพและการให้บริการแก่ประชาชน
๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ
๓. มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด/กลยุทธ์

๑. จำนวนโครงการที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องความต้องการของ ประชาชน
๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
๓. จำนวนบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
๔. จำนวนหน่วยงานอื่นที่รับข้อมูลข่าวสาร

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
๓. จัดให้มีการบำรุงรักษาถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและการเกษตร
๔. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
๗. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนรวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์และนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกฉบับทบทวนใหม่ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานภารกิจ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตำบลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล
วะตะแบก

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา องค์การบริหารส่วน
ตำบลวะตะแบก

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล
วะตะแบก

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ดี มีประสิทธิภาพ

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

๑. ด้านการบริหาร

- การกำหนดส่วนราชการในองค์กรยังไม่สามารถกำหนดส่วนได้อย่างชัดเจน ขาดการวางแผนที่ดี การประสานงานยังขาดความร่วมมือเท่าที่ควร และขาดการกำกับดูแลอย่างจริงจัง

๒. ระเบียบกฎหมาย

- ด้านระเบียบกฎหมายรองรับยังไม่ครอบคลุมตามภารกิจหน้าที่ที่มีอย่างมากมาย

๓. บุคลากร

- บุคลากรยังไม่เพียงพอต่องานและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

๔. งบประมาณ

- ตามพระราชบัญญัติที่กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น แต่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จัดสรรได้ครบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน และสนองตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๕. ระบบฐานข้อมูล

- ขาดฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และฐานข้อมูลรวม

๖. การประสานงาน ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์

- ขาดการประสานความร่วมมือเท่าที่ควรจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในพื้นที่

- ขาดทรัพยากรในการบริหาร เครื่องมือในการบริหารจัดการมีน้อย เมื่อเทียบกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑. ด้านการเมือง

- มีความขัดแย้งในการบริหารงาน เกิดกลุ่มผลประโยชน์ในองค์กร

๒. ด้านเศรษฐกิจ

- เศรษฐกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว เป็นการผลิตเพื่อบริโภค และจำหน่าย

สภาพปัญหาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา
๑. ปัญหาด้านสังคม	<ul style="list-style-type: none">- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน- การว่างงานของราษฎร- การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการไม่ทั่วถึง- การอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว- การดื่มสุราและการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น
๒. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none">- การคมนาคมไม่สะดวก- การไม่มีร่องระบายน้ำ- การขยายเขตไฟฟ้าไฟส่องสว่าง
๓. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ	<ul style="list-style-type: none">- ขาดน้ำในการเกษตร- ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค- ภัยแล้ง

<p>๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โรคไข้เลือดออก - ขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก - การเจ็บป่วยของประชาชน - โรคติดต่อของคนและสัตว์
<p>๕. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การศึกษาต่อในระบบโรงเรียนของเด็กไม่ถึง ๑๐๐% - ขาดบุคลากรทางการศึกษา - ขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา - ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่มีการสืบทอด - การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ - การเลียนแบบและรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลระตะแบก

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๒๐ (๓)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	(๒)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๓)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	<p>๒๐ (๕)</p>	<p>๒๐ (๕)</p>
	<p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>(๓)</p>	<p>(๓)</p>
	<p>(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p>	<p>(๓)</p>	<p>(๓)</p>
	<p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	<p>(๓)</p>	<p>(๓)</p>
	<p>(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p>	<p>(๓)</p>	<p>(๓)</p>
	<p>(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)</p>	<p>(๓)</p>	<p>(๓)</p>
	<p>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	<p>(๑๐)</p>
	<p>สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	<p>(๑๐)</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๓)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๘

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อเสนอแนะ



ประกาศ อบรม.วะตะแบก

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น แลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรม.วะตะแบก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบรม.วะตะแบก ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบรม.วะตะแบก

“ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองทังงานลม โครงสร้างพื้นฐานคลองชลุม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

ข. พันธกิจ ของอบรม.วะตะแบก

- 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- 4.การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย
- 6.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา ของอบรม.วะตะแบกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

1. 1.แผนงานการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
2. 2.ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น บุตลอกห้วย ทนอง คลอง บึง สระ ฯลฯ
3. 3. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาล
4. 4. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. 1.การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา
2. 2. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
3. 3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน สังคมและการรักษาความสงบความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4. 4.การพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
5. 5.การจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยความยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบางในเขต อบรม.วะตะแบก

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. 1. การส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพ และแก้ไขปัญหาแรงงาน
2. 2.การสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

1. 1.การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นการสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนา การส่งเสริมงานรัฐพิธี

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย

1. 1.การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งรวมทั้งอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา การปลูกป่า
2. 2.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
3. 3.การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. 1.พัฒนาคุณภาพและการให้บริการแก่ประชาชน
2. 2.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ

3. มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้

จ. การวางแผน

อบต. วัชระแบบ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ความดีของกาที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีต่อไป

อบต. วัชระแบบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		จำนวน
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	99	89,536,700.00	127	79,247,256.00	418	442,213,215.00	368
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	71	45,586,972.00	88	57,055,402.00	121	63,074,567.00	126
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	9	420,000.00	12	790,000.00	14	1,330,000.00	16
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ที่นุ่ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	6	340,000.00	6	340,000.00	9	1,270,000.00	9
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย	10	1,180,000.00	11	1,750,000.00	23	6,650,000.00	23
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10	1,760,000.00	11	2,870,000.00	19	12,436,000.00	19
รวม	205	138,823,672.00	255	142,052,658.00	604	526,973,782.00	561

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต. วัชระแบบ ได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลบัญชีงบประมาณ จำนวน 120 โครงการ งบประมาณ 1,465,598 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ที่นุ่ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อมูลบัญชีงบประมาณ อบต. วัชระแบบ มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	
1.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัชระแบบ หมู่ที่ 1	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อทำการปรับปรุง สภาพบ้านวะ ระแบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานและ ความปลอดภัย	1. กั้นห้องผนังเบาพร้อม สทค. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย ตามแบบที่ อบต. วัชระแบบ
2.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	50,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้	เด็กนักเรียน สทค. ตำบล
3.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างรั้ว สทค. อบต. วัช ระแบบ	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ นักเรียน	รั้ว สทค. อบต. วัชระแบบ

					, สำนักการศึกษา		
4.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ปรับปรุงสถานที่สำหรับเครื่องเล่นสนามใน สทศ. บ้านยางเขี้ยวเผ็ก	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กห่างว่างกายและจิตใจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมกลางแจ้ง สทศ.	
5.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ปรับปรุงสถานที่สำหรับเครื่องเล่นสนามใน สทศ. อบต.วะละแบก	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กห่างว่างกายและจิตใจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมกลางแจ้ง สทศ.	
6.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ก่อสร้างอาคารเรียน สทศ.บ้านยางเขี้ยวเผ็ก	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา มีสถานที่อ่านหนังสือและพักผ่อน	ก่อสร้างอาคาร สทศ. 1	
7.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	440,000.00	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์, สำนักสาธารณสุข	เพื่อดูแลโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนในตำบลวะละแบก	
8.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีการแพร่ระบาด	ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วถึง	
9.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	จัดซื้อวัคซีนหรือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ฯลฯ	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อจัดซื้อ วัคซีนหรือ วัสดุวิทยาศาสตร์	เพื่อจัดซื้อวัคซีนหรือวัสดุ	
10.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสข.)	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลวะละแบก เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ เป็นต้น	จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกัน	
11.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเด็กปลอดโรค/โรคระบาดตามฤดูกาล	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เด็กนักเรียน สทศ. ในเขตตำบลวะละแบก มีความสะอาดปลอดภัย	เด็กนักเรียน สทศ. ตำบลวะละแบก	
12.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	200,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	ประชาชนทั่วไปไม่มีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกลดลง	ไม่มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก	
13.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	50,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อดำเนินการตามโครงการ	คนในตำบลปลอดจากโร	
14.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์กับชุมชน	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ เช่น โรคเอดส์ ฯลฯ	ประชาชนในตำบลวะละแบก	
15.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วะละแบก	0.00	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์, สำนักสาธารณสุข	เพื่อดำเนินงานบริการสาธารณสุข	ประชาชนในตำบลวะละแบก	
16.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	50,000.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม	เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูง	

17.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสายสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ	30,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อดำเนินโครงการสายสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ	ผู้พิการในตำบลวตะแบ
18.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการ ฟ.พันสะอาดดี	10,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ฟ.พันสะอาดดี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน
19.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน	จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร (อปพร)
20.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมการควบคุมไฟฟ้า	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน	ฝึกอบรมและซักซ้อมข้อกำหนด
21.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กสตรี คนชรา คนด้อยโอกาส ฯลฯ	0.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม	เพื่ออบรมให้ความรู้การป้องกันและละเมิดสิทธิเด็กสตรี คนชรา คนด้อยโอกาส ฯลฯ	ฝึกอบรมให้ความรู้ในกา
22.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	515,598.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายอบต.และสมาชิกสภา อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	มีการเลือกตั้งผู้บริหารและ
23.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสถานเด็กและเยาวชน	20,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	มีการส่งเสริมเด็กและเยา
24.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัดแฟนพัฒนาอีอีอีอสัง/แผนชุมชน ประสานพัฒนาท้องถิ่น	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนชุมชน	มีการรับฟังปัญหาควมค้ชุมชน
25.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนมีอุปกรณ์และการเล่นกีฬา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จิ
26.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเยาวชนต้นกล้า เด็กและเยาวชนทำงไกลอาสาสมัคร	0.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	เยาวชนในเขตตำบลวตะ
27.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	100,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
28.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ	อุดหนุนส่วนราชการ
29.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	อุดหนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวตะแบกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนส่วนราชการ
30.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการบูรณาการและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่เป้าหมาย	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนในเขตตำบลว
31.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออุดหนุนตามโครงการเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและอาพาธยาเสพติด	ประชาชนในเขตตำบลว

45.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เด็กนักเรียน สพล. มีหนังสือเรียนครบ	เด็กนักเรียน สพล. วัตถุประสงค์
46.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ อบต. วัตถุประสงค์ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	อุดหนุนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต. วัตถุประสงค์	โรงเรียนในด้านละแวก
47.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เปลี่ยนการเกษตรคู่มบ้านน้อยไร่ราชตอนเขขุนทด	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4x81 .ม.หนา 0.15 : ลานแบบที่ อบต. วัตถุประสงค์
48.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากโรงเรียนสมทรงย์เชื่อมต่อกิ่งหันลม	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4x81 ม.หนา 0.15 ม. โครงการตามแบบที่ อบต.
49.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ทางเข้าฝายน้ำล้นคู่ม่าง	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	3x108 ม.หนา 0.15 โครงการตามแบบที่ อบต.
50.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลงหินตลุก หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกไทย-ชัยเจริญ ตรงข้ามที่ทำงานกองทุนหมู่บ้าน	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	3.50x400 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.
51.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านป่าใหญ่	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	3x108 ม.หนา 0.15 โครงการตามแบบที่ อบต.
52.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลต์ลิดส์คอนกรีต หมู่ที่ 9	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4x106 ม.พื้นที่ คสล. 1 หรือป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.
53.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ พร้อมบ่อพัก จุดที่ 1 ป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.
54.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 จากบ้านนาอู่-บ้านนาอู่อิโสด	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4x54 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.
55.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลต์ลิดส์คอนกรีต หมู่ที่ 14 ภายในหมู่บ้านเขาที่คุ้มบน-คุ้มล่าง	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4.00x233.00 ม.พื้นที่ 932 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.
56.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. คิวคู หมู่ที่ 117 บริเวณบ้านนาเข่น หอมขันที่กไปจนถึงบ้านนางจาดวน บึงรงไชย	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	วางระบายน้ำ คสล. รูปตัว 118 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต. วัตถุประสงค์
57.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 เส้นทางถ่วงวัดเขาภูทอง	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	3.00x209.ม.หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.
58.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 ตรงข้ามบ้านนาอู่ขันที่กเพียงขุนทด ไปบ้านนางอรณาณี จิตรมา	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4.00x108ม.พื้นที่ คสล. 1 หรือป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.
59.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20 ซอยข้างวัด	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4.00x75.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.
60.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 คู่ม่าง ขวางช่วงบริเวณบ้านนาเข่นชัย บึงมีดิ่งบ้านนางจาดวน บึงมี	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4.00x81.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.

61.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 21 บริเวณบ้านนายไผ่	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4x81 ม. พื้นที่ คสล. พร้อมป้ายโครงการ ตาม
62.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 22 ซอยเส้าหมู	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4.00x81.00 ม.หน้าป้ายโครงการตามแบบที่
63.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 22 ซอยลงวังอ้ายเทนม	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	3.00x108.00 ม.หน้าหรือป้ายโครงการตาม
64.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ซอยก้างกันลม (คุ้มโนนทอง)	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4x81 ม. พื้นที่ คสล. พร้อมป้ายโครงการ ตาม
65.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ทางขึ้นสำนักสงฆ์เจริญธรรม(คุ้มชั้นน้อย)	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	3x105ม.หน้า 0.15 โครงการตามแบบที่ อบต
66.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ซอยวังอ้ายหลุมคุ้มชั้นน้อย	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	3x105ม.หน้า 0.15 โครงการตามแบบที่ อบต
67.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอกส์ หมู่ที่ 12	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	5x167 ม.หน้า 0.05 โครงการตามแบบ ที่ อบต
68.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านคางลาน	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4.00x135.00ม.พื้นที่ คสล.หรือป้ายโครงการ
69.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ซอยประปา (คุ้มโนนทอง)	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	4x81 ม. พื้นที่ คสล. พร้อมป้ายโครงการ ตาม
70.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ รอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซอยฝายน้ำคัน หมู่ที่ 6	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	20 ม.ระยะทาง 17.50 ตามแบบที่ อบต.จะละ
71.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 13:
72.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก ซอยบ้านอาจารย์ประไพ ประทุมแก้ว	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,6 คิดเป็นปริมาณ ไม่น้อยกว่าโครงการ อบต. ตามแบบ
73.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเขล หมู่ที่ 2 ซอยบ้าน อบต.เหล่า	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 75 หลัทางลงลูกรังตามสภโครงการตามแบบที่ อบต
74.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเขล เชื่อมต่อบ้านวะตะแบก หมู่ที่ 2	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หลัทางลงลูกรัง กว้าง 0.50 ตามแบบหาที่ อบต.จะละ
75.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านหัวเขล	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	โดยทำการปรับแก้ไขแต่งลงดินลูกรังกว้าง 4.00 1,665 ม. คิดเป็นปริมาณสิ่งปฏิกูลโครงการตาม
76.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค สายบ้านโคกไค-ชันเจริญ	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,6
77.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขับ	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 5.00 ม. ยาว 16:

		หมู่ หมู่ที่ 6 สายบ้านรับหมี่ ซอยเข ชำนาญการวิโรธรัง		กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	การคมนาคม	ทางลงอุ้งรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.จะละแ
78.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านรับหมี่ ซอยหน้า โรงเรียนซอยกองจามหมู่บ้าน และ ซอยเชื่อมจับหมี่-เทพพนม	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	ปรับแก้สีแดงและบดอัด กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,8 เมตรเรียบร้อย พร้อมคิด
79.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง โอสถเขต ภายใต้อาคาร หมู่บ้าน 7	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	เทปูนราวกว้าง 1 เมตร ติดตั้งเต แผง โซลาร์เซลล์ขนาดไม่ ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 5
80.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ สายช่อง สำราญ-จับไทร	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	ปรับแก้สีแดงและบดอัด กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,8 เมตรเรียบร้อย พร้อมคิด
81.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านจับ สมบูรณ์ หมู่ที่ 9	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด จุด ขนาดวางประสาท่อประ จุดตามรูปแบบที่ อบต.ก
82.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองหิน หมู่ที่ 10 ทางเข้าหมู่บ้าน	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 5.00 ม. ยาว 10 ทางลงอุ้งรังตามสภาพที่ โครงการตามแบบที่ อบต
83.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านคลองลาน สายเข้าอ่างค ลาน	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	ทำการปรับแก้สีแดงและ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,00 ตารางกิโลเมตร
84.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค งลาน ซอยหัวเขตุ หมู่ที่ 11 ซอย หัวเขตุ	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 49 ทางลงอุ้งรังตามสภาพที่ โครงการตามแบบที่ อบต
85.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม อสามชั้น หมู่ที่ 12 ซอยเข้าสระทอง	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 49 ลงอุ้งรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ ที่ อบต.จะละแ
86.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น ซอย เข้าไร่บางน้อย คำพวงไม้	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,0 1,000 ม. คิดเป็นปริมาณ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
87.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กป่าช้า หมู่ที่ 13 ซอยอ ่งเก็บน้ำ	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ทอ คสล. มอก. ชั้น 3 ข สร้างกำแพงปากบ่อ 2 ค ัดเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
88.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป ่า หมู่ที่ 13 ซอยหลังวัด	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ในการคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ทางลงอุ้งรังตามสภาพที่ โครงการ ตามแบบที่ อบ
89.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเข าก็ หมู่ที่ 14 จากป่าสักคุ้มบน-เข าถนนกิ่งหันลม	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ทางลงอุ้งรัง
90.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านเขากี้ หมู่ที่ 14 ซอย เข้าไร่บางเขตุ-นางผิง	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 5.00 ม. ยาว 60 ลงอุ้งรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.จะละแ
91.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านจับไทร สายบ้านจับ ไทร-บึงปรือ	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 4.50 ม. ยาว 1,5 1,500 ม. คิดเป็นปริมาณ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
92.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม สาย หัวเขตุ - ยางเกียงเผก ช่วงบ้าน หนองกระโจม	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน การคมนาคม	กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,9 1,900 ม. คิดเป็นปริมาณ วางท่อระบายน้ำขนาด 0

93.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านชั้นดาวร สายชั้นดาวร-หนองผักบุ้ง	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร คิดเป็นปริมาณท่อ คสล.ม.ค.ชั้น 3 ประสานท่อปรับเกลี่ยลวดตะแบกกำหนด
94.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านเทพทอง สายไร่ นายกฤษฎา พุนพะเนา	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 4.50 ม. ยาว 1,000 ม. คิดเป็นปริมาณคิดตั้งป้ายโครงการตามแน
95.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่เกษตร หมู่ที่ 19 บ้านชั้นเจริญ สายชั้นเจริญ - วังสีแหม่ม รหัสสายทาง ขย.ด. 110-007	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	โดยทำการปรับเกลี่ยตั้งดินถมดินปริมาณ 1,803,500 ม. คิดเป็นปริมาณหรือคิดตั้งป้ายโครงการ
96.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านชั้นเจริญ ซอยศาลเจ้าปู่ ซอยบ้านนางทรายงาน ซอยบ้านสูงส่วน	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800 ม. คิดเป็นปริมาณไม่ยอดโครงการตามแบบที่ อบค
97.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าขุ่น หมู่ที่ 20 ซอยวัดบ้านป่าขุ่น	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 111' 9" ไล่ท่ามลงอุทกกรรมสภาโครงการตามแบบที่ อบค
98.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านยางกึ่งแยก หมู่ที่ 21	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	ขุดตัดดินกว้าง 4.00 ม. เติมผิวจราจรกว้าง 4.00 พร้อมวางท่อระบายน้ำคานแนวประสานท่อปรับตะแบกกำหนด
99.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านยางกึ่งแยก หมู่ที่ 21	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	ขุดตัดดินกว้าง 4.00 ม. เติมผิวจราจรกว้าง 4.00 พร้อมวางท่อระบายน้ำคานแนวประสานท่อปรับตะแบกกำหนด
100.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 คู่มลาคันบน จุดบ้านนายประจวบ เกตุถิ่น บ้านนอยคอม สุระขุนทด	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำพร้อมขนน้ำ 4,755 ลบ.ม.พร้อมป้าย
101.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ขุดลอกสระ หมู่ที่ 4 คู่มลาคันนอก	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำพร้อมขนน้ำ 2,375 ลบ.ม.พร้อมป้าย
102.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 8	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. ลึกกำหนด
103.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน
104.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน
105.	ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางพิธีการ ศาสนา และสำคัญต่าง ๆ	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่อจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา ฯลฯ	การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
106.	ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรม	ศพด.จำนวน 1 ศูนย์ 1 ส.วันเด็ก

					, สำนักการศึกษา	
107.	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย	โครงการบ้านสวยเมืองสุข	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสวยเมืองสุข	การดำเนินงานโครงการ
108.	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย	โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	ประชาชนในเขตตำบล
109.	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทั่วๆไปวัสดุในการจัดทำปุ๋ย	เพื่อดำเนินการจัดทำและ
110.	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ ชุมชนต้นแบบต้นทาง การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน ลมดลพิษ	ประชาชนในเขตตำบล
111.	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย	โครงการขอรับเงินอุดหนุนท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบาน	0.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา	เพื่ออุดหนุนหน่วยงานราชการ "งานท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน"	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
112.	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย	โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ความรู้สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะชุมชน	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน	จัดหาดังขยะ จำนวน 22
113.	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพและพัฒนาบุคลากร	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อหาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้งานมีระบบประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	บุคลากร พนักงานส่วนต
114.	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการนวดแผนไทย	0.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนในตำบลละ
115.	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์	0.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม	เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	ชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจ
116.	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้	0.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	ประชาชนได้รับผลกระทบ
117.	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	ชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจ
118.	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อดำเนินการสนับสนุนโครงการ	ประชาชนตำบลละระดับ
119.	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการปลูกปืษและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดินเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝก	ประชาชนในเขตตำบลละ
120.	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ	ประชาชนในเขตตำบลละ

ก. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.วะตะเข็ก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 3 โครงการ จำนวนเงิน 590,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ถ้า

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผู้ ลงนามในสัญญา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน		
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	3	526,5
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา		
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย		
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
รวม	3	526,5

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.วตะแบก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย
1.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	50,000.00	16,440.00	
2.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000.00	440,000.00	
3.	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	100,000.00	70,070.00	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563

อบต.วตะแบก เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	418	442,213,215.00	58	0.00
2.ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	121	63,074,567.00	46	1,465,598.00
3.ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	14	1,330,000.00	7	0.00
4.ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	9	1,270,000.00	2	0.00
5.ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย	23	6,650,000.00	6	0.00
6.ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	19	12,436,000.00	1	0.00
รวม	604	526,973,782.00	120	1,465,598.00

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.วตะแบก ได้ดำเนินการ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อปท. ได้ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ค. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ
ไม่พบข้อมูล			

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ
ไม่พบข้อมูล			

3. คณะกรรมการ สัมภาษณ์ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ
ไม่พบข้อมูล			

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต. ว่าจะแบกรับ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

นายกอบต. จะละแบก

รายงานแผน 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

อบต. วะตะแบก

งาน	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	project_id
งานไฟฟ้าถนน	งบกลาง	ค่าวัสดุ	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินลูกรังผิวทางของบ้าน อบต.พลาฯ ชาติเสือ หมู่ที่ 2 บ้านหัวมด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2813448
งานไฟฟ้าถนน	งบกลาง	ค่าวัสดุ	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินลูกรังผิวทางของบ้านคูประเวฬุ ประชุมแก้ว	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	2813147
งานไฟฟ้าถนน	งบกลาง	ค่าวัสดุ	ปรับปรุงถนนโดยการวางท่อระบายน้ำและทาสีพื้น สบ.พลาฯ สบต.อบต. วะตะแบก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	2813444
			รวมงบกลาง	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ก่อสร้างจุดบริการนักท่องเที่ยวและจุดชมวิวยอดภูผา	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1784324
งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1787302
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ก่อสร้างศูนย์ อปท. ประจำปี อบต.และป้อมยาม	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1787138
งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1812059
งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงจุดพักรถที่ถนนและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000,000.00	400,000.00	300,000.00	1632781
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1811746
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการติดตั้งวงรับปิด (CCTV) ในสำนักงาน อบต. วะตะแบก สทต. ทั้ง 2 ศูนย์	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1813518
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการ จัดซื้อ ไม้ระแนง ไม้	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1787654
งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการ อบต.สุขภาพเคลื่อนที่	50,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1632212
งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1632527
งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการก่อสร้างศูนย์ อปท. ประจำปี วะตะแบกและป้อมยาม	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1632655

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคตการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่า ประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น "สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๐ (ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๕๖ โดย มส.ผส.) องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกมีประชากรทั้งหมด ๑๓,๔๕๕ คน องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกจึงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ประชากร วัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาสุขภาพติด ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ การพัฒนาเทคโนโลยี สื่อสารสมัยใหม่ โดยเฉพาะ Social Network ที่เป็นภัยรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและยากต่อการ กำกับควบคุม ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนในปัจจุบัน

๒.๒ ข้อสังเกต

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกมีการขยายตัวของชุมชนแต่ละชุมชนจะมีบริบทที่แตกต่างกัน มีปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ควรมีแนวทางในการ พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน การพัฒนาสินค้าและ บริการขั้นพื้นฐานของวัฒนธรรมภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยทั่วทุกพื้นที่

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกต้องประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการ บริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัต ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและ ความล้มเหลวของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ โครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละ โครงการ ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถ วัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้ อย่างแท้จริง

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกดำเนินการภายใต้หลักพระราชรัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหรือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ โดยนำหลักการ ทำงาน บวร = บ้าน,วัด,ราชการ ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบกมุ่งเน้นการทำงาน

โดยใช้พลังจากเครือข่ายใน การแก้ไขปัญหาพร้อมกับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ หากไม่ได้รับการร่วมมือจาก เครือข่ายต่างๆ ในการแก้ปัญหา และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลจะ ตะแบก ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงเห็นถึงความสำคัญใน การใช้กลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และภาคประชา สังคม มาเป็นหลักในการบริหารจัดการการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริการ สาธารณะ จากการดำเนินการในการทำงาน ดังกล่าว

.....

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายพรวัลย์ นันททรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก



